

Khai mạc Trại hè Nghiên cứu Khoa học lần thứ Nhất tại Đại học Duy Tân

Hơn 50 học viên là các Thạc sĩ trẻ đến từ nhiều trường Đại học trên cả nước đã cùng hội tụ tại Đại học Duy Tân để tham dự Chương trình “Trại hè Nghiên cứu Khoa học Quốc tế lần thứ Nhất” diễn ra từ ngày 18 - 21/8/2015. Đây là hoạt động có sự phối hợp tổ chức giữa Đại học Duy Tân với Hội đồng Anh tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các Thạc sĩ trong việc làm thủ tục, hồ sơ xin học bổng Tiến sĩ tại các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới.



Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ phát biểu tại Lễ Khai mạc

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Trại hè trong chiều ngày 18/8/2015, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cho biết: “Ngày nay, hoạt động giao lưu trí tuệ giữa các nhà khoa học, các giảng viên của các trường, các nước với nhau là nhu cầu cấp thiết trong thời đại tri thức và toàn cầu hóa. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân đã tạo được những nền tảng ban đầu về đội ngũ, cơ sở vật chất, số lượng sinh viên theo học, ... Tuy nhiên, nhà trường luôn trăn trở về việc làm sao đẩy mạnh cũng như nâng cao chất lượng của hoạt động Nghiên cứu Khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, góp phần vào sự phát triển của Tp. Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Bởi vậy, phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam đồng tổ chức chương trình Trại hè Nghiên cứu Khoa học Quốc tế lần thứ Nhất, Duy Tân mong muốn khơi dậy phong trào Nghiên cứu Khoa học sâu rộng trong giới trẻ, hỗ trợ các bạn trẻ tìm kiếm những cơ hội cũng như có được những sự chuẩn bị tốt nhất khi học tập và nghiên cứu tại các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.”



Đông đảo các Thạc sĩ đến tham gia Trại hè

Trại hè Nghiên cứu Khoa học quốc tế lần thứ Nhất là chương trình được tài trợ bởi Quỹ Newton (thuộc Hội đồng Anh). Tham dự Trại hè, các Học viên đã được hướng dẫn nhiều Kỹ năng nghiên cứu nâng cao như: Tra cứu và trích dẫn tài liệu hiệu quả, Đạo văn và cách tránh đạo văn, Văn phong khoa học, Kỹ năng trình bày báo cáo hội nghị, Cấu trúc một bài báo chuẩn ISI, Sử dụng phần mềm trong nghiên cứu và tính toán, Các hướng nghiên cứu trong ngành Điện tử - Viễn thông và Công nghệ Thông tin,... thông qua các bài giảng của các chuyên gia trong nước và quốc tế như: TS. Young Wook Ko (Đại học Queen Belfast, Anh Quốc), TS. Maged Elkashian và TS. Dương Quang Trung (Đại học Queen Mary Luân Đôn, Anh Quốc), TS. Lê Ngọc Phúc (Đại học Wollongong, Úc), TS. Hà Đắc Bình (Trưởng Khoa Điện-Điện tử, Đại học Duy Tân),...

Bên cạnh đó, Trại hè cũng đã cung cấp cho các Học viên những thông tin hữu ích về việc tìm kiếm học bổng nghiên cứu sinh tại nước ngoài và các thủ tục cần thiết cũng như hồ sơ xin học bổng, kinh nghiệm ứng tuyển thành công các học bổng, tìm và làm việc với các giáo sư hướng dẫn nghiên cứu, đời sống của nghiên cứu sinh và các lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

TS. Dương Quang Trung chia sẻ: *“Chương trình Trại hè Nghiên cứu Quốc tế được tổ chức tại Đại học Duy Tân là hoạt động ý nghĩa để những người đã từng nghiên cứu sinh ở nước ngoài như tôi chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân cho các bạn trẻ đam mê nghiên cứu, giúp các bạn nắm bắt được những hướng nghiên cứu mới, không còn ngỡ ngàng và tránh được những rủi ro trong khi làm nghiên cứu sinh tại các quốc gia phát triển.”*

(Truyền Thông)